
สกอ.เร่งชงรัฐบาลต่อครูคืนถิ่นระยะ 2
นำเสนอเมื่อ : 31 ต.ค. 2561

สกอ.เตรียมเสนอครม.ต่อโครงการครูคิืนถิ่นระยะที่ 2 อีกรุ่น พร้อมนัดหารือหลักสูตรครู 4 ปี
มหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากราชภัฏ 2 พ.ย.นี้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแยกมคอ.

วันนี้( 30 ต.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว
ๆ นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เชิญทางตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) และ 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า มาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการผลิตครู
4 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเสนอหลักสูตรการผลิคครู 4 ปี ว่าควรจะเป็นอย่างไร
ดังนั้นตนเสนอให้ไปคิดว่าหลักสูตรครู 4 ปีน่าจะเป็นอย่างไร
นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการเสนอจะขอแยกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)ของสาขาครุศาสต
ร์อุตสาหกรรมออกไปเป็นอีก 1 มคอ. เพราะสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะผลิตคนที่จะออกไปเป็นครูช่างโดยเฉพาะ
จากเดิมสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5ปี ) ซึ่งตนให้ไปทำหลักสูตรมาว่าดำเนินการอย่างไรได้บบ้าง อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 พ.ย.
นี้ สกอ.จะเชิญอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่านวิชาการ และคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาของรัฐและเอกชน
รวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ไม่ใช้กลุ่มมรภ. มาหารือการจัดหลักสูตรครู 4 ปี ด้วย

 ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ส่วนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572 ) ที่คณะรัฐมนตรี (
ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษาในวิชาชีพครู
และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง
โดยมีเป้าหมาย จำนวน 48,374 คน
ซึ่งอัตราที่บรรจุเป็นข้าราชการครูดังกล่าวเป็นอัตราเกษียณอายุราชการของแต่ละหน่วยงานระหว่างปี 2559-2568
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เสนอ โดยให้ศธ.ดำเนินการเฉพาะระยะที่ 1 ปี 2559-2561
ตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ส่วนงบประมาณดำเนินการให้ศธ.จัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม ส่วนโครงการในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2562
เป็นต้นไป ให้ศธ.นำไปบรรจุไว้ในแผนการปฎิรูปการศึกษาที่จะส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปรับไปพิจารณาดำเนินการ
ซึ่งตนเห็นชอบให้มีการดำเนินการต่อแล้ว ดังนั้นเร็ว ๆนี้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งมีดร.สุเมธ แย้มนุ่ม เป็นประธาน น่าจะหารือกัน
เพื่อสรุปเรื่องก่อนเสนอครม.เพื่อขออนุมัติโครงการดังกล่าวต่อให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดคือขอต่ออีก 2 รุ่น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
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